

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปรมาณ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปรมาณ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปพน ทับทิมทอง	ประธานสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ	ปพน ทับทิมทอง
๒	นายสมบัติ เดชวัน	รองประธานสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ	สมบัติ เดชวัน
๓	นายไพรี ปานสง่า	สมาชิกสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ หมู่ที่ ๑	ไพรี ปานสง่า
๔	นายอภิชาติ วงศ์น้อย	สมาชิกสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ หมู่ที่ ๓	อภิชาติ วงศ์น้อย
๕	นายประนัง เดชวัน	สมาชิกสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ หมู่ที่ ๓	ประนัง เดชวัน
๖	นางอุบล จันเพชร	สมาชิกสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ หมู่ที่ ๔	อุบล จันเพชร
๗	นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล	เลขานุการสภา อบต.ปากน้ำปรมาณ	ทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล

ผู้ลาประชุม - ไม่มี

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนำลาภ อิ่มท้าว	นายก อบต.ปากน้ำปรมาณ	นำลาภ อิ่มท้าว
๒	นายประภาส ช่างจำ	รองนายก อบต.ปากน้ำปรมาณ	ประภาส ช่างจำ
๓	นายยงยศ พูลสวัสดิ์	รองนายก อบต.ปากน้ำปรมาณ	ยงยศ พูลสวัสดิ์
๔	นายอัครพล วงศ์น้อย	เลขานุการนายก อบต.ปากน้ำปรมาณ	อัครพล วงศ์น้อย
๕	นายวนัส จิรนนทสุพงษ์	รองปลัด อบต.ปากน้ำปรมาณ	วนัส จิรนนทสุพงษ์
๖	นายชาติรี แจ่มสว่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาติรี แจ่มสว่าง
๗	นางนารี คล้ายเพ็ญ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นารี คล้ายเพ็ญ
๘	นางสาวสุวิษญ์ เขจรบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุวิษญ์ เขจรบุตร
๙	นางสาวสมจิต มีผล	ผู้อำนวยการกองคลัง	สมจิต มีผล
๑๐	นางสาวธัญพัฒน์ เชื้อวงศ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	ธัญพัฒน์ เชื้อวงศ์สกุล
๑๑	นางนิภาพร สวัสดิ์มงคล	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ	นิภาพร สวัสดิ์มงคล
๑๒	นางนุชนาฏ ฤทธิสุทธิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นุชนาฏ ฤทธิสุทธิ
๑๓	นางสาวชนัญชิตา ทรัพย์ไพบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ชนัญชิตา ทรัพย์ไพบูลย์
๑๔	นางสาวพรรณธิพา จอมหงษ์	นิติกรปฏิบัติงาน	พรรณธิพา จอมหงษ์
๑๕	นางประภาวรรณ วิวัฒน์วานิชกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ประภาวรรณ วิวัฒน์วานิชกุล
๑๖	นางสาวพิมลศิริ คงนิล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	พิมลศิริ คงนิล
๑๗	นายอิติพงศ์ ทองมา	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	อิติพงศ์ ทองมา
๑๘	นางเรณู ยินดี	แม่บ้าน	เรณู ยินดี

## เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๖ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ผู้ลาประชุม-ไม่มี ผู้ขาดประชุม-ไม่มี และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ นายปพน ทับทิมทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จึงกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล  
เลขานุการสภาฯ

- รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
มีรายรับเข้ามา ๔๗,๕๐๕,๔๒๗.๙๒ บาท  
มีรายจ่าย ๔๑,๖๖๑,๕๕๘.๙๒ บาท  
มีรายการร่อยจ่าย ๔,๘๘๖,๐๐๐.๑๓ บาท  
คงเหลือ ๙๕๗,๘๖๘.๘๗ บาท

ที่ประชุม

- รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.  
๒๕๖๗)

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประกอบด้วย  
๑. นายไพรี ปานสง่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  
๒. นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  
๓. นางอุบล จันเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่  
๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและเลขานุการสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณทุกท่านเพื่อตรวจสอบ  
ล่วงหน้าแล้ว นั้น

- อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง การแก้ไขโดยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้ตรวจรายงานประชุมดังกล่าว และท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขเนื้อหาสาระสำคัญของรายงานการประชุมดังกล่าว หรือไม่ ขอเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติภูถ  
เลขานุการสภาฯ

- ไม่มีสมาชิกท่านใดส่งเรื่องขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครับ

นายปพน ทับทิมทอง

- ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณประธานสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ยกมือลงมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

- ๑.นายปพน ทับทิมทอง
- ๒.นายสมบัติ เดชวัน
- ๓.นายไพรี ปานสง่า
- ๔.นายอภิชาติ วงศ์น้อย
- ๕.นายประนัง เดชวัน
- ๖.นางอุบล จันเพชร

ประธานสภาฯ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input checked="" type="checkbox"/> งดออกเสียง
รองประธานสภาฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง

- มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

## เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล  
เลขานุการสภาฯ

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(วาระแรก-รับหลักการ)

- ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลปากน้ำปราณ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

- ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อบัญญัติ  
งบประมาณ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน  
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา  
และต้องจัดทำเป็นสามวาระตามระเบียบ

ในวาระแรกนั้น ให้พิจารณารับหลักการ วาระที่สองเป็นการ แปรญัตติ  
และวาระที่สามเป็นการลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระที่หนึ่ง รับหลักการ ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการและลงมติว่าจะรับ  
หลักการ หรือไม่ หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายให้อภิปรายก่อนลง  
มติพอสมควร ห้ามมิให้ลงมติก่อนอภิปราย เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  
ร่างข้อบัญญัติ สภาท้องถิ่น จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน  
รับหลักการก็ได้ และให้ที่ประชุมปรึกษาเพื่อกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติ  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบ

วาระที่สอง การแปรญัตติ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง  
ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้วจะส่งร่างให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ไม่ต่ำกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๗ คน โดยพิจารณาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ในวาระที่สอง ถ้าผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภา

ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติให้เสนอคำแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

การพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามจะพิจารณาติดต่อกันเดียวได้ ทั้งนี้ขอเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่า ในการพิจารณาวาระที่สองการแปรญัตติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปรับเพิ่มรายจ่ายงบประมาณได้ แต่สามารถปรับลดหรือตัดทอนงบประมาณได้ ทั้งนี้จะตัดทอนรายจ่ายตามข้อผูกพันและรายจ่ายตามกฎหมายไม่ได้

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถติดต่อกันเดียวไม่ได้ การพิจารณาวาระที่สองต้องมีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติโดยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำปรึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในที่ประชุมว่าจะกำหนดการประชุมวาระที่สองวันไหน วาระที่สาม การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายให้สอบถามได้ ถ้าไม่มี ขอให้ทุกท่านมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณได้เสนอมา  
- ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายนำลาก อิมทั่ว  
นายก อบต.ปากน้ำปราณ

- เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

#### หลักการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๔

#### เหตุผล

เพื่อให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ใช้เป็นคู่มือในการบริหารงาน และกองราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็นรายด้านและแผนงาน  
ดังนี้

#### ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป	๒๔,๓๘๔,๘๐๐.- บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท

#### ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	๑๐,๐๓๙,๒๐๐.- บาท
แผนงานสาธารณสุข	๗,๙๘๙,๕๐๐.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	๕,๖๐๗,๐๐๐.- บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๑๐,๐๐๐.- บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๗๑๐,๐๐๐.- บาท

#### ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑,๒๗๙,๐๐๐.- บาท
แผนงานการเกษตร	๘๑๐,๐๐๐.- บาท

#### ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	๑๖,๐๒๐,๕๐๐.- บาท
--------------	------------------

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ โดยในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ปากน้ำปราณ ได้ประมาณการรายรับไว้ ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และประมาณการรายจ่าย ๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล รายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุก  
ท่าน ดูตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่แจกไปพร้อมหนังสือเชิญ  
ประชุม (รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่แจกให้)

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
ได้เสนอญัตติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น  
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย อภิปรายได้ท่านละไม่เกิน ๑๐ นาที  
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม - (พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ใช้เวลา ๒๐  
นาที )

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระแรก-รับหลักการ) ขอให้ยกมือลงมติที่  
ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑.นายปพน ทับทิมทอง

ประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๒.นายสมบัติ เดชวัน

รองประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๓.นายไพรี ปานสง่า

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๔.นายอภิชาติ วงศ์น้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๕.นายประนัง เดชวัน

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๖.นางอุบล จันเพชร

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(วาระแรก-รับหลักการ)

#### ๔.๒ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
เป็นผู้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ให้ที่ประชุมทราบ

นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล  
เลขาธิการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๘  
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน  
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่  
ไม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำการหรือพิจารณา  
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา  
ท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการ  
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
  - (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
  - (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
- ถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ

- (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๒) ตาย
- (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
- (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
- (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภา

- ตามที่ทางเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (๓ คน)

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภา

- ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายไพรี ปานสง่า  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

- ขอเสนอ นายสมบัติ เดชวัน รองประธานสภา อบต.ปากน้ำปราน  
ผู้รับรอง ๒ คน คือ  
๑.นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  
๒.นางอุบล จันทเพชร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔



นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑.นายปพน ทับทิมทอง

ประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๒.นายสมบัติ เดชวัน

รองประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๓.นายไพรี ปานสง่า

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๔.นายอภิชาติ วงศ์น้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๕.นายประนัง เดชวัน

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๖.นางอุบล จันเพชร

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายสมบัติ เดชวัน รองประธานสภา อบต.ปากน้ำปราณ เป็นคณะกรรมการแปรรูติดิรา้งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นคนที่ ๑

นายอภิชาติ วงศ์น้อย  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

- ขอเสนอ นางอุบล จันเพชร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

ผู้รับรอง ๒ คน คือ

๑.นายไพรี ปานสง่า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

๒.นายประนัง เดชวัน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๑.นายปพน ทับทิมทอง

ประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๒.นายสมบัติ เดชวัน

รองประธานสภาฯ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๓.นายไพรี ปานสง่า

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๔.นายอภิชาติ วงศ์น้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๕.นายประนัง เดชวัน

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

๖.นางอุบล จันเพชร

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ  งดออกเสียง

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นางอุบล จันเพชร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรรูติดิรา้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นคนที่ ๒

- นายสมบัติ เดชวัน  
รองประธานสภา อบต.
- ขอเสนอ นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง ๒ คน คือ  
๑.นายไพรี ปานสง่า สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑  
๒.นางอุบล จันเพชร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
- นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภา
- ขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- |                       |                    |                                     |         |                          |            |                                     |            |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| ๑.นายปพน ทับทิมทอง    | ประธานสภา          | <input type="checkbox"/>            | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| ๒.นายสมบัติ เดชวัน    | รองประธานสภา       | <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง |
| ๓.นายไพรี ปานสง่า     | สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ | <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง |
| ๔.นายอภิชาติ วงศ์น้อย | สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ | <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง |
| ๕.นายประนัง เดชวัน    | สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ | <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง |
| ๖.นางอุบล จันเพชร     | สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔ | <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นชอบ | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นชอบ | <input type="checkbox"/>            | งดออกเสียง |
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นคนที่ ๓
- นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภา
- คณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สมาชิกสภา เสนอมีรายชื่อ ดังนี้  
๑.นายสมบัติ เดชวัน รองประธานสภา อบต.ปากน้ำปราณ  
๒.นางอุบล จันเพชร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔  
๓.นายอภิชาติ วงศ์น้อย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
- โดยให้ นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล เลขานุการสภา อบต.ปากน้ำปราณทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นางชนัญชิตา ทรัพย์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
- มติที่ประชุม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ และรับทราบ
- นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล  
เลขานุการสภา
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งขี้อัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๓ ท่าน ประชุมคณะกรรมการแปรรูปติดตั้งครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
- คณะกรรมการแปรรูปติดตั้ง
- รับทราบ

### ๔.๓ พิจารณากำหนดแปรรูป

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- ระยะเวลาในการแปรรูปต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง จึงกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรรูปต่อคณะกรรมการแปรรูป ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ที่งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
  - วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
  - วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  - วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
  - วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
- (รวมระยะเวลายื่นแปรรูป ๒๔ ชั่วโมง)

- สมาชิกสภาฯ เห็นชอบกับระยะเวลาในการแปรรูปหรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- กำหนดระยะเวลาวันประชุมคณะกรรมการแปรรูป ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

มติที่ประชุม

- รับทราบ กำหนดระยะเวลาการแปรรูป

### ๔.๔ พิจารณากำหนด การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระสอง และวาระสาม

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- กำหนด การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระสอง และวาระสาม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

มติที่ประชุม

- รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๕

#### เรื่องอื่น ๆ

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภา อบต.

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียด

นางนิภาพร สวัสดิมงคล  
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

- เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๐๓๗/๔๗๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการประเมินผลตนเองดังนี้. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน ๘ ด้าน ทำหน้าที่รวบรวมและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลการจัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณในแต่ละด้าน ตามแบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ แบบ ได้แก่

(๑.) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ อบต. (แบบ อบต. ๑)

(๒.) แบบรวบรวมข้อมูลการจัดการจัดบริการสาธารณะของ อบต. (แบบ อบต. ๒) ประกอบด้วย แบบ อบต. ๒-๑ ถึง แบบ อบต. ๒-๖ จำนวน ๖ แบบ สำหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดการจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๘ ด้าน

- แบบ อบต. ๒-๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการผังเมือง

- แบบ อบต. ๒-๒ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

- แบบ อบต. ๒-๓ ด้านการศึกษา

- แบบ อบต. ๒-๔ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย

- แบบ อบต. ๒-๕ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว

- แบบ อบต. ๒-๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

๒. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ตามแบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) [www.odloc.go.th](http://www.odloc.go.th) ตามวิธีการที่กำหนด

๓. นำผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้บริหารฯ และรายงานที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบผลการประเมินการจัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

๔. นำผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.ปากน้ำปราม

๕. สามารถดูผลการประเมินแบบออนไลน์ได้ที่เมนู รายงานผลการประเมินสาธารณะ รายแห่ง

- บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม ได้ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จนถึงขั้นตอนรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปรามรับทราบ

- จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม (รายละเอียดตามเอกสารแจกให้แล้ว)

- ขอเชิญที่ประชุมร่วมพิจารณา

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่

นายนำลาภ อิ่มทั่ว  
นายก อบต.ปากน้ำปราม

- ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ สมาชิกสภาและพนักงานทุกท่านร่วมเปิดงานโครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียวและอาหารทะเล ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และมีการจัดการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารจากหมึกแดดเดียว และการแข่งขันกินเร็ว โดยงานจะจัดทั้งหมด ๓ วัน ในวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

- รับทราบ

นายปพน ทับทิมทอง  
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่

นางนารี คล้ายเพ็ญ  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

- ขอประชาสัมพันธ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้น้ำอยู่ น้อมอง โดยกำหนดการวันที่พัฒนาหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

๑. วันจันทร์ ที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๗ พัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๒. วันอังคาร ที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๗ พัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๓. วันพุธ ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๗ พัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๔. วันพฤหัสบดีที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๗ พัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๕. วันศุกร์ ที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๗ พัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอให้สมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาร่วมกันช่วยพัฒนาหมู่บ้านด้วยค่ะ

- ขอประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นดูแลหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาแข็งแรงสมบูรณ์และในเรื่องของไอคิวของเด็ก และในเรื่องของเด็กเกิดรอดแม่ปลอดภัย แจ้งให้ท้องถิ่นจัดหานมและไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ โดยท่านนายกนาลาก อิมทั่ว ให้นำเงินจากผ้าป่าขยะมาจัดซื้อนมและไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์โดยเริ่มวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นวันแรก และทางอบต.ปากน้ำปราณ จะจัดตั้งตู้ปันสุขไว้ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำของมาร่วมบริจาคด้วยนะคะ

- โครงการผู้สูงอายุในเรื่องของการคัดกรองสายตา ทาง อบต.ปากน้ำปราณ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะมีการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ค่ะ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายพนท หับทิมทอง

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอหรือปรึกษาอีกหรือไม่

- นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอหรือปรึกษาอีก ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์รายงานการประชุมสภา อบต.ปากน้ำปราณ

(นางสาวพิมลศิริ คงนิล)


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลงชื่อ.....เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ


(นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ


คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานนี้แล้วแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... .....คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  
(นายไพรี ปานสง่า)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ..... .....คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  
(นายอภิชาติ วงศ์น้อย)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ..... .....คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  
(นางอุบล จันเพชร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้ ในคราวการ  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ สมัย.....สามัญ..... สมัยที่...๓...ครั้งที่...๒.....  
ประจำปี พ.ศ. ....๒๕๖๗..... เมื่อวันที่.....๑๕...สิงหาคม...๒๕๖๗.....

ลงชื่อ..... .....  
(นายปพน ทับทิมทอง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ